



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตาม ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ผลของกระบวนการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ปฏิบัติดังนี้

๑. **ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง** ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. **อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์ฯ ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์**

๒. **ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวสำรอง** วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะเรียกตัวสำรองเข้ารายงานตัวแทนที่ตัวจริงที่สละสิทธิ์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยทำการเรียกตัวสำรองตามลำดับ หากตัวสำรองที่ถูกเรียกไม่แสดงตนในขณะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกตัวสำรองตามลำดับถัดไปจนครบตามจำนวน และต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันดังกล่าว **อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวสำรอง) ให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง**

๓. **ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา** ดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่องขั้นตอนการมอบตัว และทำสัญญาเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๔. **หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่ปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์** เมื่อทำการมอบตัวทำสัญญาและชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว จะถือว่ามีสถานภาพเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจโดยสมบูรณ์ตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หากไม่ประสงค์เข้าศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชำระแล้วคืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรีหญิง 
(สุรัมภา รอดมณี)

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ